

SỞ NỘI VỤ TỈNH BÌNH ĐỊNH

ĐẾN Số: 13405  
Ngày: 28/11/22  
Chuyên: Văn động ủng hộ Phong trào "Tết Nhân ái" Xuân Quý Mão – năm 2023  
Số và Ký hiệu HS:

Bình Định, ngày 21 tháng 11 năm 2022

## THƯ NGỎ

*Kính gửi: Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm...*

Lời đầu tiên, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định kính gửi lời chào, lời chúc sức khỏe và lời tri ân đến quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm... đã đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong thời gian qua để góp phần chia sẻ những khó khăn đến người nghèo, người dễ bị tổn thương trong cộng đồng.

Hiện nay, tỉnh Bình Định có gần 50.000 hộ nghèo, cận nghèo và hàng chục ngàn người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh tật, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật... cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng. Hưởng ứng Phong trào "Tết Nhân ái" do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, là nét đẹp trong tinh thần "Tương thân, tương ái" trong mỗi người dân Việt Nam và cũng là hoạt động tiếp nối truyền thống của Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân da cam" mà các cấp Hội Chữ thập đỏ trong cả nước triển khai thực hiện hơn 20 năm qua.

Xuân Quý Mão năm 2023 đang đến rất gần, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm... hãy tham gia đóng góp, hỗ trợ cho Phong trào "Tết Nhân ái", để có nguồn lực giúp đỡ người nghèo, người dễ bị tổn thương vui bót khó khăn, bữa cơm ngày Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, vui vẻ. Nghĩa cử nhân ái đó sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc hơn, hạnh phúc đó sẽ truyền từ người nhận sang người cho và lan tỏa trong cộng đồng.

Mọi sự đóng góp của quý cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm có thể gửi trực tiếp cho người hưởng lợi thông qua sự giới thiệu và tổ chức của Hội Chữ thập đỏ hoặc gửi trực tiếp sự hỗ trợ đến Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định; việc trao tặng quà Hội Chữ thập đỏ sẽ phối hợp với đơn vị, nhà hảo tâm trao tận tay đối tượng công bố trên phương tiện thông tin đại chúng.

Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định, số 374 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, điện thoại 0256.3821664, di động: 0913.421.526, Email: [rcbinhdinh@gmail.com](mailto:rcbinhdinh@gmail.com) hoặc chuyển khoản: *Số tài khoản thiện nguyện: 2077; Tên tài khoản: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định; Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) - Chi nhánh Bình Định.*

Trân trọng cảm ơn và kính mong nhận được sự quan tâm, chung tay của quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm... đối với Phong trào "Tết Nhân ái" của tỉnh Bình Định.

Trân trọng./.

TM. BAN THƯỜNG VỤ  
CHỦ TỊCH  
  
Hà Văn Cát